

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p>การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.ญ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัด (ศอ.จอส.จังหวัด) และอำเภอ (ศอ.จอส.อำเภอ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๐๙๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครอง จ.สส.
๒	<p>การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และประเภทของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินของ คทช. จังหวัดแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วหรือไม่ อย่างไร และจังหวัดได้มีการนำข้อมูลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อดำเนินการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ทต.จ.สส. - สนง.ทส.จ.สส.
๓	<p>การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง (ด้านการทะเบียนราษฎร และด้านการจัดการเลือกตั้ง) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (ก่อนการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง) ด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครอง จ.สส. - สนง.กกต.จ.สส.
๔	<p>การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาลเป็นอย่างไร - ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน และมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม เป็นอย่างไร - จังหวัดมีมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในอำเภอที่มีสถิติความเสี่ยงการเกิดภัยสูงเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร และได้นำมาตรการทางสังคม/ชุมชน หรือกลไกประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง หรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีแนวทางในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางถนนของประชาชน หรือไม่ อย่างไร - การบูรณาการการทำงานในจังหวัด เป็นอย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ปภ.จ.สส.

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ภัยแล้ง วิกฤตภัย อัคคีภัย ไฟป่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ฯลฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเป็นอย่างไร มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ภัยแล้ง วิกฤตภัย อัคคีภัย ไฟป่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ฯลฯ) เช่น การถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การวางระบบการแจ้งเตือนภัย การซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ปภ.จ.สส. - สนง.ทส.จ.สส.
๖	<p>การแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ของจังหวัด ทั้งในด้านการป้องกันปราบปราม บำบัดฟื้นฟู และคืนคนดีสู่สังคม เป็นอย่างไร - จังหวัดมีผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างไร และมีแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างไร - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ทำการปกครอง จ.สส. - ศอ.ปส.จ.สส.
๗	<p>การจัดทำแนวทาง/มาตรฐานกลางในการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กยณ.) เช่น โครงการรณรงค์สร้างถนน ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร การสร้างถนนทางเดินเท้าและลานกีฬา แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - กษ.จ.สส. - สนง.เกษตร จ.สส. - สด.จ.สส. - อำเภอทุกอำเภอ